
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด 
ผู้มาประชุม 
 1.  นายสังทอง พลศร ี  ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายบุญฮู้ ดาราช  ต าแหน่ง  รองประธานสภาฯ 
 3.  นายจักรี อิ้มค า  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
 4.  นายอุดร ตู้ทอง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
 5.  นายประจักษ์ จันทร์ออ่น ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 

6.  นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
 7.  นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
 8.  นายสมศรี ราชสหี ์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
 9. นายจ ารัส สีแสด  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
 10.นายค าภา งามพันธ์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 

11.นายสุรศักดิ์ พันธ์ศรี  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
12.นางสาวรัตนา ปญัญาย่ิง ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
13. นายสัญจร ใจกล้า  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
14.นายจันที สพุิน  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
15.นายบุญเพ็ง แสงทอง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
16.นายธงชัย เจรญิเมอืง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 

 17.นางนารี ศรปี้อม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 
 18.นายประวิทย์ จันทะเกษ ต าแหน่ง  เลขานุการสภาฯ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นางราตรี ศรีพุฒ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 

2.นายชาตรี สุดสุข  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
3.นายกอบชัย วะลา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
4. นายนคร วิรังษา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายดนตรี เจริญสุข  ต าแหน่ง  นายก อบต.บ้านแมด 
 2.  นายเสา หลายพา  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.บ้านแมด 
 3. นายนสุพรรณ มณีวรรณ ต าแหน่ง  รองนายก อบต.บ้านแมด 
 4. นายชาติชาย สีหล้า  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 5. นางหทัยทพิย์ จอมหงษ์ ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 6. พ.จ.ท.ประจิตร ทองใบ  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด 
 

ผู้มาประชุม  17 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    6 คน 
ผู้ขาดประชุม    4 คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.00    นาที 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  - ไม่มี - 
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการอ่านรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว เมื่อวันพฤหสับดทีี่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 
ท่ีประชุม  มีมติรบัรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
วาระที่ 3  กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
วาระที 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
วาระที 5  เรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ  (ไม่มี) 
วาระที่ 6  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    6.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบรหิารช้ีแจงรายละเอียด 
นายดนตรี เจริญสุข มอบหมายให้นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช้ีแจงแทน 
นายก อบต.บ้านแมด  
นางหทัยทิพย์ จอมหงษ์  ช้ีแจงรายละเอียดแผน ตามเอกสารที่แจกใหส้มาชิกพร้อมแจ้งถ้าตรงไหนไม่ถูกต้องไม่ตรงตามที่ท า 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ แผนส่งมาในการประชาคม ให้แจ้งด้วยหรือไมเ่ข้าใจตรงไหนก็ให้สอบถามทันที 
ประธานสภาฯ  เชิญอภิปราย 
นายจักรี อิ้มค า  ขอแจ้งเปลี่ยนช่ือซอย จากรวมใจพฒันาเป็นรวมใจสามัคคี 
ส.อบต.หมูท่ี่ 1 
นายประดิษฐ์ ดอกพฒุ ตามแผนถนนมีแต่กว้าง 5 เมตร 6 เมตร เกรงว่าถนนจริงจะกว้างไม่พอไมเ่ท่ากบัแผน และเรือ่ง 
ส.อบต.หมูท่ี่ 4  ศึกษาดูงานมีแต่ อปพร. แต่ไม่มสีมาชิกเลย 

/นายประจักษ์... 
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นายประจักษ์ จันทร์อ่อน สอบถามว่าถนนบางเส้นช่ือซ้ ากัน ใช้ถนนเส้นเดียวกันหรือเปล่าเห็นงบประมาณการเท่ากัน 
ส.อบต.หมูท่ี่ 3 
นายธงชัย เจริญเมือง ขอย้ายโครงการมาเป็นปี 2564 ได้ไหม โครงการของบ้านหาดเหนอื หมู่ 11 
ส.อบต.หมูท่ี่ 11 
นายดนตรี เจริญสุข ตอบ ความกว้างของถนนน่าจะพอทุกเส้น ถ้าเส้นไหนไม่พอก็จะขอขยายเพิม่เตมิ และเรื่อง 
นายก องต.บ้านแมด ปรับปรงุถนนก็คือซอ่มแซมถนนช ารุด เช่น เทคอนกรีตทับหรือแอสฟัลติก หรือลาดยางทบั 

คอนกรีต และเรื่องศึกษาดูงานว่าจะไปดเูรื่องอะไร ที่ไหนเหมาะสม 
พ.จ.ท.ประจิตร ทองใบ ช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องศึกษาดูงาน มีทกุกลุม่แต่ละกลุ่มมีตัวแทนสภาฯ ไปเพื่ออ านวยความสะดวกให ้
หัวหน้าส านักปลัด กลุ่มและร่วมศกึษาดูงานด้วย 
ประธานสภาฯ  ขอมติเห็นชอบแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 -2565 )เพิม่เติมครัง้ที่ 1/2564 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    0 เสียง 
   งดออกเสียง    1 เสียง 
วาระที่ 7  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบรหิาร 
นายดนตรี เจริญสุข แจ้งเรื่องเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนผู้สงูอายุ ขอเชิญรว่มกิจกรรมทุกท่านและเรื่องหมด 
นายก อบต.บ้านแมด วาระของ อบต. ถ้า กกต.สัง่หยุดงานก็คือหมดวาระ ถ้าใครจะลงสมัครใหมก่็เตรียมตัวให้พร้อม 
นายจักรี อิ้มค า ฝากถึงฝ่ายบริหารเรื่องน้ าขังตามท่อระบายน้ า กลัวลูกน้ ายุงลายช่วยแก้ไขให้ด้วยก่อนฝนจะมา 
ส.อบต.หมูท่ี่ 1 
นายประดิษฐ์ ดอกพฒุ ปรึกษาหารือเรื่องต้นไม้ใหญ่ ติดกับถนนใหญ่ชาวบ้านอยากให้ตัดลง เพราะกลัวอันตรายเวลาพายุ 
ส.อบต.หมูท่ี่ 4  มา จะตัดได้ไหมหรืออย่างไร ต้องขออนญุาตที่ไหนช่วยประสานให้ด้วย 
นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร ์ สอบถามเรือ่งโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางยังพอมีอกีไหมอยากได้เพิ่มเตมิ หมู่ 4 อีกหลายจุด 
ส.อบต.หมูท่ี่ 4 
นายดนตรี เจริญสุข ตอบเรื่องตัดต้นไม้ตัดได้ต้องดูว่าจะตัดยังไงใกล้สายไฟฟ้าหรอืเปล่า จะอันตรายไหมถ้าอันตราย 
นายก อบต.บ้านแมด จากไฟฟ้า หรือเปล่าถ้าอันตรายต้องแจ้งการไฟฟ้ามาตัดให้ตอ้งใช้ความรอบคอบ เรื่องไฟฟ้าส่อง

สว่างทางได้แล้วทกุหมู่บ้าน ส่วนที่ขอเพิ่มเติมต้องดูก่อนว่ามเีหลืออีกไหม 
นายสังทอง พลศร ี สอบถามเรือ่งทอ่สง่น้ าประปาให้ชาวบ้านไมท่ั่วถึงต้องท ายงัไง ต้องขอขยายเขตประปาหมู่บ้าน

ก่อนหรือของบประมาณจัดซื้อทอ่ทีวีซีเพื่อสง่น้ าประปา 
นายจักรี อิ้มค า ฝากเรื่องอยากให้ อปพร.ไปโบกรถอ านวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนบ้านหาดทราย 
ส.อบต.หมูท่ี่ 1 คูณจะได้ไหม เพราะรถเยอะมากกลัวเกิดอุบัตเิหต ุ
นายดนตรี เจริญสุข ต้องขอขยายเขตประปาเพื่อการบริโภคของประชาชน แต่ต้องดูก าลงัประปาด้วยถ้าขยายไปเยอะ 
นายก อบต.บ้านแมด ก าลังส่งก็ไม่ถึง ต้องมีความพอดีถ้าหมู่บ้านไหนมีเงินเหลือกป็ระชุมกรรมการท าการขยายเองได้ 
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 โดยไม่ต้องของบประมาณจาก อบต. เรื่องขอก าลงั อปพร. ก็เคยคุยกับผูอ้ านวยการอ าพร ผาดโผน 
อยู่เหมือนกันแต่ยังติดที่ยงัไม่เป็นทางการและยังไมร่ับปากจะหารือกับศูนย์ อปพร. จะมีแนวทาง
ไหนที่จะออกไปดูด้วยได้ ทางฝ่ายบรหิารจะหารือกันอีกทเีพือ่หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564  
 
   ลงช่ือ ประวิทย์  จันทะเกษ ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายประวิทย์  จันทะเกษ) 
          ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 
 

   ลงช่ือ    สังทอง  พลศร ี ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายสังทอง  พลศรี) 
       ประธานสภาฯ 
   ลงช่ือ     บุญฮู้  ดาราช  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายบุญฮู้  ดาราช) 
         ส.อบต. ม.1 
   ลงช่ือ กิตติศักดิ์  อ่อนจันทร ์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์) 
        ส.อบต. ม.4 
   ลงช่ือ   บุญเพ็ง  แสงทอง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุญเพง็  แสงทอง) 
        ส.อบต. ม.10 


